



# Đề Lại Cho em

Phạm Duy

phỏng theo thơ Nguyễn Đức Xuân

Diễn Tả ♩ = 80

C. A.

1. Đề lại cho em này nước non  
 2. Đề lại cho em một nước phân  
 3. Đề lại cho em cảnh khó què

6  
 mình Đề lại cho em một nước đẹp xinh Một miền oai linh hiển hách Chi còn dư vang thần thánh Đề  
 lia Đề lại cho em một giếng nôi chia Hận thù nhân danh chủ nghĩa Bạo tàn vênh vang bề thế Đề  
 11 nghèo Dù rằng ruộng ta máu mỡ phì nhiêu Một bàn tay thơm mùi đất Thành bàn tay hoen máu xám Đề

16  
 lại cho em hèn kém của anh Đề lại cho em cuộc sống mệt nhọc Đề lại cho em hồn nước tá  
 lại con tim nhỏ bé của anh. Đề lại cho em giọt máu dần lạnh Đề lại cho em từng năm mò  
 lại cho em một tâm lòng tham Đề lại cho em thành phố lên đèn Bọn người tranh nhau một đám bụi

20  
 tôi Đường đời quanh co kẹt lối Lòng người không cảm giận dỗi Đề lại cho em tội lỗi qua  
 xanh Chập chộn bay trong bại thắng Ngọn cờ khăn số máu trắng Đề lại cho em một bãi sa  
 đen Lệ buồn rơi trong tứ diêm Gửi người gian nan tiền tuyến Đề lại cho em giá đổi sa  
 24 rồi. Nhưng em thương anh, thương anh cho nước phải giạt mình Nhưng em thương anh, thương anh cho tình lên sức  
 trường. Nhưng em thương anh, thương anh cho súng phải thờ dài Nhưng em thương anh, thương anh cho tàu bay khóc  
 hèn. Nhưng em thương anh, thương anh em đón nhận gia tài Nhưng em thương anh, thương anh ta cùng gom sức

27  
 sống Nhưng em thương anh, thương anh cho túi hờn đi xuống Nhưng em thương anh, thương  
 với Nhưng em thương anh, thương anh cho lư dạn im tiếng Nhưng em thương anh, thương  
 mới Nhưng em thương anh, thương anh xin nhận lời tranh đấu Nhưng em thương anh, thương

anh cho niềm kiêu hãnh vươn lên.  
 anh cho đường vũ khí qua tim.  
 anh đi tìm lối thoát cho nhau.

vnguitar.net

# Sheet Để lại cho em, file .PDF

"1. Để lại cho em này nước non mình"

## \* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Để lại cho em của tác giả Phạm Duy đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

## \* Credit

- Tên sheet nhạc: Để lại cho em

- Tác giả: Phạm Duy

- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/1688-de-lai-cho-em>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi  
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

-----

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của [ivoicesoft.com](https://ivoicesoft.com)